

บาท/ดอลลาร์เข้านี้แกว่งตัวในกรอบ,อาจอ่อนค่าทดสอบ 33.00 หากเงินทุนยังไหลออก

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ยังแกว่งตัวในกรอบ และอยู่ใกล้เคียงกับระดับปิดเมื่อปลายสัปดาห์ก่อน ขณะที่ปัจจัยการเมืองยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ชี้นำตลาดในช่วงนี้ และดีลเลอร์มองว่า เงินบาทในระยะสั้นมีโอกาสอ่อนค่าไปทดสอบแนวรับบริเวณ

33.00 ได้ หากเงินทุนยังคงไหลออกจากตลาดหุ้นและพันธบัตร ต่อเนื่อง

*ดอลลาร์ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในการซื้อขายช่วงเช้าวันที่ตลาดเอเชีย โดยยูโรเผชิญแรงกดดัน ขณะที่ตลาดเตรียมตัวรับมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติมจากธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) ในสัปดาห์นี้

*คณะกรรมการการค้าสัญญาล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ ของสหรัฐ เปิดเผยว่า

นักลงทุนระยะสั้นปรับเพิ่มสถานะขายยูโรเป็น 16,633 สัญญา ในสัปดาห์

สิ้นสุดวันที่ 27 พ.ค. จาก 9,220 สัญญา ในสัปดาห์ก่อนหน้า ขณะที่

รอยเตอร์รายงานในสัปดาห์ที่แล้วว่า อีซีบีกำลังเตรียมทางเลือกนโยบายสำหรับการประชุมในวันที่ 5 มิ.ย. ซึ่งรวมการลดอัตราดอกเบี้ย

*ดัชนีดอลลาร์ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยช่วงเช้าวันนี้ โดยยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดของ

วันพุธที่ 80.581 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่ต้นเดือนเม.ย. และหากพุ่งทะลุ

ระดับ 80.599 ขึ้นไปได้ จะทำให้ดัชนีดอลลาร์ พุ่งแตะระดับสูงสุดตั้งแต่

กลางเดือนก.พ.

*ทิศทางของดอลลาร์ขึ้นอยู่กับว่า ราคาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐจะพุ่งขึ้นต่อหรือไม่

โดยในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ระดับต่ำ

ทำให้ดอลลาร์ร่วงลง เพราะทำให้การลงทุนสกุลดอลลาร์มีความน่าสนใจน้อยลง

*กิจกรรมภาคการผลิตของจีนขยายตัวมากที่สุดในรอบ 5 เดือน ในเดือนพ.ค.

เนื่องจากยอดสั่งซื้อใหม่ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งหนุนมุมมองที่ว่า เศรษฐกิจจีนกำลังฟื้นตัว

ในไตรมาส 2 หลังจากดำเนินมาตรการแบบเล็งเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

*ตลาดการเงินของจีนและฮ่องกงปิดทำการในวันนี้ เนื่องในวันหยุด ซึ่งจะทำให้

กิจกรรมซื้อขายในตลาดเอเชีย ชะลอตัวลง

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ

รพท.วันนี้ อยู่ที่ 32.800 บาท

*09.43 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.86/88 จาก 32.83/86 เมื่อวันศุกร์
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.86/90 จาก 32.84/86 เมื่อวันศุกร์
*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 102.05/07 จาก 101.78 เมื่อวันศุกร์
*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3627/29 จาก 1.3630 เมื่อวันศุกร์

"เข้านี้ยังนิ่งๆ อยู่ ก็ต้องรอดูว่า flows ต่างประเทศในสัปดาห์นี้จะเริ่มเบา
ลงหรือยัง ขณะที่ความเคลื่อนไหวทางการเมือง ก็ยังน่าจะเป็นประเด็นหลักของตลาดอยู่"
ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า ค่าเงินบาทเข้านี้ยังเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับช่วงปิดตลาดสัปดาห์
ที่ผ่านมา โดยนักลงทุนยังคงติดตามความคืบหน้าของปัจจัยการเมืองต่อไป แต่ถ้าผู้ลงทุน
ต่างชาติยังขายหุ้นและตราสารหนี้ของไทยอย่างต่อเนื่อง ก็ยังเป็นสัญญาณถึงการไหลออก
ของเงินทุนอยู่ และทำให้มีโอกาสที่เงินบาทจะไปทดสอบแนวรับ 33.00 ได้

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับ
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้